

เพราะกลัวอยู่คู่วิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน
จึงมีเรื่องราว และความเชื่อที่น่าสนใจมากมาย
ทั้งเรื่องที่มีข้อสรุป และยังหาข้อสรุปไม่ได้

เรื่อง กลัวย กลัวย กับความเชื่อ



กินกล้วยแปดจะได้ลูกแปดทางการแพทย์ชี้ว่าการตั้งครรภ์แฝดนั้น มีปัจจัยหลักมาจากพันธุกรรม อายุที่มากขึ้นของมารดา และมีจำนวนครั้งของการตั้งครรภ์มาก โดยไม่เกี่ยวข้องกับ การกินกล้วยแปดแต่อย่างใด

แม่ลูกอ่อนถ้ารับประทานแกงหัวปลี จะมีน้ำนมมาก

ตามหลักโภชนาการหัวปลีนั้นอุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร โดยเฉพาะธาตุเหล็กที่ใช้บำรุงเลือดและเพิ่มน้ำนม จึงทำให้มีน้ำนมมากนั่นเอง



งูแพ้เชือกกล้วยเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาว่า ถ้านำเชือกกล้วย มาทำเป็นบ่วงคล้องคองู หรือนำมามัดงู จะทำให้งูหมดแรง จับได้โดยง่าย ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพียงแต่สมัยก่อน เชือกกล้วยคือวัสดุที่หาได้ง่าย และคุณสมบัติพิเศษคือเมื่อสัมผัส กับความชื้นอย่างเช่นเกล็ดงูจะไม่ลื่นหลุดง่าย

กล้วยเป็นยาอายุวัฒนะความเชื่อที่ว่าถ้านำกล้วยแช่น้ำผึ้ง ใส่ไห ใช้ปูนแดงทาแล้วเอาฝาปิด ก่อนนำไปวางไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปในวันเข้าพรรษา แล้วนำมารับประทานในวันออกพรรษาจะกลายเป็นยาอายุวัฒนะ เป็นความเชื่อที่ผิด ถ้าพิจารณาตามหลักวิทยาศาสตร์ กระบวนการดังกล่าวถือเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งคล้ายกล้วยเชื่อม หรือกล้วยแช่อิ่ม ในปัจจุบันเท่านั้น



กล้วยตานีออกปลีกลางต้น ถ้าวาดต้นกล้วยต้นนั้น มีพรายนางตานีสิงสถิตอยู่ แท้จริงแล้วการเกิดปลีกลางต้นของกล้วยตานีไม่ได้เกิดจากสิ่งเร้นลับใด ๆ แต่เป็นเพราะการเกิดรอยแผลในขณะที่ยอดกล้วยตานีเจริญเติบโตเต็มที่ พร้อมทั้งจะตกเครือออกผล ช่อดอกจึงแทงออกบริเวณรอยแผลด้านข้างของลำต้นและเจริญเติบโตเป็นปลีต่อไปตามปกติ

โดยทั่วไปแล้วคนไทยถือว่ากล้วยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ และความราบรื่นในการดำรงชีพ กล้วยจึงเป็นส่วนสำคัญในงานบุญของคนไทยเกือบทุกพิธี ทั่วทุกวันนี้



เป็นความเชื่อที่ผิด



เป็นความเชื่อที่ถูกต้อง

เรียบเรียงข้อมูลจาก :

- กล้วยตานีของดีคู่ไทยคอลัมน์การศึกษา หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ <http://www.banmuang.co.th/>
- โครงการ "ศึกษานิวปีปัญหาเรื่องกล้วยเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย ของกลุ่มเยาวชน ตำบลเขาพระ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา" โดย นายอภิรักษ์ หมดหลี และคณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

นิทรรศการ เรื่อง "กล้วย กลัวย"
57-03 / No. 08